

## สรุปมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

## กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
<p>๑/๒๕๖๐</p> <p>ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕</p> <p>กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>ผู้มาประชุม ๖ คน</p> <p>ผู้เข้าร่วม ๑๕ คน</p> <p>เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.</p> <p>เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.</p>	๒-ก.พ.-๖๐	<p><u>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u></p> <p>๑. กรมการพัฒนาชุมชนมีการปรับเปลี่ยนรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการกำกับดูแลงานสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้ นายณรงค์ บุษยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการกำกับดูแลงานสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงเป็นรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว และคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. กระทรวงมหาดไทย ให้กรมการพัฒนาชุมชนรายงานความคืบหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย</p>	รับทราบ
		<p><u>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม</u></p> <p>๓.๑ เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</p>	รับทราบ
		<p><u>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ</u></p> <p>๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน</p>	รับทราบ

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
		๔.๒ เรื่อง การประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตใน ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑. มอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละด้านให้ไปทำแผนการบริหาร การประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกำหนด ระยะเวลาขั้นตอนความสำเร็จ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ๒. มอบฝ่ายเลขานุการฯ นำการประเมินทุนหมุนเวียนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ รายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบทุกเดือน ที่มีการจัดประชุมฯ
		๔.๓ เรื่อง การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของคณะ กรรมการบริหารกองทุนฯ ในการทำแผนการเงินในส่วนรายรับ รายจ่ายให้มีความสมดุลกัน รวมถึงจัดทำแผนบริหารจัดการด้วย
		๔.๔ เรื่องการมอบหมายและการมอบอำนาจให้รองอธิบดี กรรมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรรมการพัฒนา ชุมชน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี	รับทราบ คำสั่งกรรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าว และให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายถือปฏิบัติต่อไป
		<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา</b>	
		๕.๑ เรื่อง การติดตามข้อมูลลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางดำเนินการ	๑. มอบผู้รับผิดชอบจัดเกณท์ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากอายุความ ของหนี้ ๒. มอบผู้รับผิดชอบทำ Road Map กำกับเวลาการดำเนินการ ติดตามหนี้เป็นรายไตรมาส ๓. รายงานผลการติดตามหนี้ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีทราบเป็นวาระสืบเนื่องทุกครั้งที่มีการประชุมฯ

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
		<p>๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติมีเงินทอรองราชการสำหรับการสำหรับทอด รองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี (สกส) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</p>	<p>๑. เห็นชอบในหลักการ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วเสนอค่าใช้จ่ายที่จะขอความเห็นชอบให้ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาแล้วส่งกระทรวงการคลัง ๒. เมื่อกระทรวงการคลังเห็นชอบค่าใช้จ่ายที่เสนอขอแล้ว ให้ ฝ่ายเลขานุการฯ นำรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบด้วย</p>
		<p>๕.๓ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ภาคใต้ที่ ประสบอุทกภัย</p>	<p>๑. ให้ถอนระเบียบวาระนี้ออก เพื่อนำกลับไปพิจารณาทบทวนข้อ กฎหมาย รวมทั้งอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ๒. ให้เลขานุการฯ นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มาเป็นประเด็น ในการเสนอมาตรการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ภาคใต้ที่ประสบ อุทกภัย ๓. ให้ฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีทุกครั้ง</p>
		<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ</p> <p>-</p>	